

Đoàn kết toàn dân chiến thắng đại dịch



Nhân dân tổ 18, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) tặng quà tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục hưởng ứng đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong những ngày của nước căng mình chống Covid-19, gia đình ông Nguyễn Xuân Nghi, thôn Nội Thôn, xã Tây Đô (Hưng Hà) hàng ngày vẫn luôn theo dõi các thông tin về dịch. Ông Nghi chia sẻ: Đồng cảm và thấu hiểu những vất vả, mất mát, hy sinh của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân dân các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi quyết định dành một phần tiền tiết kiệm để mua 15.000 khẩu trang, 1.000 kính chắn giọt bắn trị giá hơn 40 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Thông qua việc làm của mình, tôi mong muốn

nhân dân hãy cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Ngay sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19", Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí, vật chất ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm hiệu quả. Điều đáng ghi nhận trong đợt vận động lần này là không chỉ có các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân mà cả những vị chức sắc, chức việc, tăng ni, tín đồ Phật tử ủng hộ tiền, vật chất như gạo, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước lọc..., góp phần không nhỏ cùng địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong những đợt vận động trước, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tinh tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương; các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức tôn giáo, tăng lữ nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết "Thương người như thể thương thân" tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch. Mỗi sự ủng hộ là sự đồng cảm, sẻ chia với các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Vì thế, ngay sau khi phát động đợt vận

động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19", Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận được đăng ký ủng hộ của 44 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Sau hơn 1 tuần triển khai, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác như gạo, khẩu trang, nước uống đóng chai... ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Đợt vận động lần này cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Điển hình như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed ủng hộ 50 tấn gạo trị giá 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Tân Độ ủng hộ 500 triệu đồng; ông Đào Văn Đại, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thiết kế Phú Thăng Long (Tiền Hải) ủng hộ 100 triệu đồng; ông Vũ Thanh Chương (thành phố Hải Phòng) ủng hộ 1 tỷ đồng; ông Phạm Xuân Thăng (thành phố Vũng Tàu) ủng hộ 1 tỷ đồng. Toàn bộ tiền, hiện vật các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã được Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ, hỗ trợ các lực lượng tham gia chống dịch và các tỉnh, thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chủ động kiểm tra việc tiếp nhận ủng hộ và sử dụng nguồn ủng hộ bảo đảm đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chính thức triển khai từ đầu tháng 10/2021. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh đã và đang tích cực triển khai Nghị quyết nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và NLD trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công ty Bảo hiểm MIC Thái Bình có 20 lao động. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động của Công ty gặp không ít khó khăn. Nhờ chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN, 20 NLD của Công ty đã được nhận hỗ trợ, mức cao nhất là 3,3 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người. Ông Nguyễn Trọng Ánh, Phòng Kinh doanh cho biết: Tôi rất phấn khởi khi được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN. Số tiền này giúp tôi cũng như NLD trong Công ty với bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành BHXH áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hưởng tiền hỗ trợ nên quyền lợi của chúng tôi được bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Thái Bình cho biết: Chính sách BHTN là chỗ dựa cho Công ty chúng tôi trong lúc khó khăn. Theo đó, toàn bộ NLD của Công ty đã được nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116, Công ty được giảm mức đóng vào quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% từ tháng 10/2021.

Có thể nói, việc triển khai chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước, ngành BHXH đối với NLD và NSDLĐ. Chính sách đã góp phần hỗ trợ cho NLD khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLD. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động:	
1. Dưới 12 tháng (dưới 1 năm) = 1.800.000 đồng/người.	
2. Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng (đủ 1 năm - dưới 5 năm) = 2.100.000 đồng/người.	
3. Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng (đủ 5 năm - dưới 7 năm) = 2.400.000 đồng/người.	
4. Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng (đủ 7 năm - dưới 9 năm) = 2.650.000 đồng/người.	
5. Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng (đủ 9 năm - dưới 11 năm) = 2.900.000 đồng/người.	
6. Từ đủ 132 tháng trở lên (đủ 11 năm trở lên) = 3.300.000 đồng/người.	

cho biết: Đối với đơn vị sử dụng lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ, chúng tôi đã gửi thông báo giảm mức đóng vào quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% cho thời gian 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021 tới tất cả các đơn vị, thực hiện giảm mức đóng BHTN của tháng 10/2021 cho các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. Đối với NLD thuộc đối tượng được hỗ trợ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 (có tên trong danh sách của cơ

quan BHXH), chúng tôi đã rà soát và gửi danh sách cho các đơn vị sử dụng lao động để đối chiếu. Căn cứ danh sách đơn vị sử dụng lao động gửi lại cơ quan BHXH tỉnh cùng số tài khoản cá nhân của NLD, chúng tôi sẽ giải quyết chi hỗ trợ cho NLD. Đối với NLD đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được

bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu, chúng tôi đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ do NLD đề nghị để kiểm tra, đối chiếu thông tin NLD kê khai với cơ sở dữ liệu của ngành BHXH để làm căn cứ giải quyết hỗ trợ cho NLD.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ để các đơn vị, NLD biết được chính sách nhân văn này; đồng thời, tập trung hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho NLD và NSDLĐ theo hướng nhanh chóng, thuận lợi nhất. Bằng mọi giải pháp, chúng tôi sẽ giải quyết, chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 tới tay NLD một cách sớm nhất, hoàn thành trước ngày 31/12/2021, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng và không bỏ sót người thụ hưởng.

THU HOÀI



Người lao động tại Công ty Bảo hiểm MIC Thái Bình được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ.



Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ tổ 18, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình

Mặc dù tỉnh Thái Bình kiểm soát tốt dịch Covid-19 nhưng nhân dân tổ dân phố số 18 vẫn luôn động viên, nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Bà con trong tổ cũng đã ủng hộ hơn 2 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để động viên, chia sẻ vất vả với các thành viên trong tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19.



Bà Lê Thị Tâm, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương

Chúng kiến đời sống người dân tại vùng dịch gặp nhiều khó khăn, tôi quyết định ủng hộ 100kg gạo tằm thơm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy số lượng không nhiều nhưng tôi mong sẽ chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, động viên người dân nỗ lực vượt lên tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu để chiến thắng đại dịch.

TIẾN ĐẠT

Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập. Đây cũng là năm học thứ hai ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, để giảm sức ép cho phụ huynh học sinh, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch khi thực hiện các khoản thu.



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thụy Hồng (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).

Công khai, minh bạch các khoản thu

Năm học này, thành phố Thái Bình có 66 trường mầm non, tiểu học, tiểu học và THCS với trên 44.600 học sinh. Đến thời điểm này, qua các buổi họp phụ huynh trực tuyến, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thông tin các khoản thu, chỉ đến phụ huynh học sinh, đồng thời công khai trên bảng thông tin của nhà trường. Thông qua việc trao đổi giữa phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã giúp việc thu, chi các khoản công khai, minh bạch, đồng thời các nhà trường cũng linh hoạt trong việc thực hiện các khoản thu. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục thực

hiện các khoản thu theo quy định tại Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022. Về cơ bản, mức học phí năm học này được giữ nguyên so với năm học trước. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nghị quyết số 20, ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập theo hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022. Về cơ bản, mức học phí năm học này được giữ nguyên so với năm học trước. Phòng Giáo dục và Đào tạo

thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các khoản thu. Qua kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết các trường đã hiểu đúng và thực hiện nghiêm các khoản thu đã quy định; đối với một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy trình, chúng tôi

đã nhắc nhở kịp thời, yêu cầu các trường công khai, minh bạch các khoản thu.

Tại Thái Thụy, để bảo đảm công khai, minh bạch, việc thực hiện các khoản thu được quy định theo 5 nguyên tắc; ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Các khoản thu thỏa thuận bảo đảm thu đủ, chi đủ và chỉ đúng mục đích; bản bạc, thống nhất, công khai, minh bạch với toàn bộ phụ huynh; được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra hồ sơ thực hiện các khoản thu và cuối cùng là nhà trường phải công khai tất cả các khoản thu trước khi tổ chức thu. Thấy giáo Bùi Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Hồng (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) cho biết: Chúng tôi căn cứ vào Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh và hướng dẫn liên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, xây dựng dự thảo dự trừ các khoản thu lần 1, sau đó tiến hành họp hội đồng

giáo dục nhà trường, họp ban đại diện cha mẹ học sinh rồi xây dựng dự thảo dự trừ các khoản thu lần 2, niêm yết công khai trên bảng thông tin của trường và tuyên truyền trên loa phát thanh của xã. Được sự thống nhất của phụ huynh học sinh, nhà trường lập tờ trình UBND xã phê duyệt và bắt đầu thực hiện các khoản thu theo đúng quy định. Nhờ đó nhà trường chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của phụ huynh học sinh.

Giảm sức ép cho phụ huynh học sinh

Giãn các khoản thu, thu theo tháng, miễn giảm các khoản thu đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn là những giải pháp mà các cơ sở giáo dục đang thực hiện để giảm sức ép cho phụ huynh học sinh đầu năm học. Thấy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) cho biết: Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà trường thực hiện thu 1 lần vào đầu năm học đối với các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh là trang thiết bị phục vụ bản trú của các xã hạn học sinh. Đối với các khoản khác, nhà trường thực hiện thu theo tháng thay vì thu theo kỳ như những năm học trước, bao gồm: chăm sóc

xã hội hóa lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, Phòng đã có những thông tin trao đổi ngược lại với địa phương cũng như các nhà trường để điều chỉnh kế hoạch thu xã hội hóa phù hợp với thực trạng nhu cầu của nhà trường, tránh việc tạo sức ép cho phụ huynh học sinh. Có giáo Đoàn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Lương (thị trấn Diêm Điền) chia sẻ: Học kỳ I năm học này nhà trường chưa kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Sang học kỳ II nhà trường sẽ rà soát lại các danh mục, hạng mục cấp thiết phục vụ yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xin cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyền góp từ phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Việt Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác thu, chi đến năm học; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng lạm thu, thu không đúng thẩm quyền, thu thay hội cha mẹ học sinh, thu dồn nhiều khoản gây bức xúc trong dư luận. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu, chi trong trường học.

DẶNG ANH